

บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานการตรวจสอบ และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นยังไม่มีหลักฐานที่จะสรุปผลเพื่อให้ข้าพเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ในขณะนี้

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และข้อ 37.4 ก) ในปี 2552 และปี 2553 บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ขณะนี้ ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง ผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ต่อมา ผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ขายรายอื่นและบริษัทย่อยบางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯต้องหยุดดำเนินการ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯและบริษัทย่อยบางบริษัทที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการย้ายที่ตั้งโรงงานให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบใหม่ดังกล่าว การจำหน่ายทรัพย์สินและการหาธุรกิจใหม่ ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2554 และในปีปัจจุบัน เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงไม่คลี่คลาย คดีฟ้องร้องดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและบริษัทฯและบริษัทย่อยบางบริษัทยังคงต้องหยุดการดำเนินงานหลักของกิจการ

การไม่แสดงความเห็น

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การค้ำของสินทรัพย์ บริษัทฯได้จัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2555 เพื่อเผยแพร่ใหม่โดยแก้ไขวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหม่จากวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) เป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Fair Value Less Cost to Sell) รวมถึงการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการใหม่โดยอ้างอิงจากผลการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยวิธีใหม่ข้างต้น การแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของอาคาร โรงงาน

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับเดิม รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับเดิม เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการประเมินด้วยวิธีใหม่ของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตามที่เคยรายงานไว้เดิม จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ การเสนอรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2555 มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องนี้แต่อย่างใด

เรื่องอื่น

ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานไว้แบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2555 ตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการไม่บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แก้ไขรายการดังกล่าวและนำเสนองบการเงินสำหรับปี 2555 ใหม่ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ดังนั้น รายงานของข้าพเจ้าฉบับนี้จึงแตกต่างไปจากฉบับเดิม โดยไม่มีวรรคอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังคงเสนอรายงานแบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2555 ตามที่กล่าวไว้ในวรรคการไม่แสดงความเห็น

สุมาลี วีรวรรณชาติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 มีนาคม 2556